

คำประกาศเกียรติคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว

อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม แพทยสภา 2565

แพทยสภามีนโยบายส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อธำรงศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในวันไหว้ครูของแต่ละสถาบันเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเชิดชู ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ยังยึดปฏิบัติต่อไป

ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อปีพุทธศักราช 2544 ได้รับวุฒิปดฺตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป ปีพุทธศักราช 2550 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประวัติการทำงานของอาจารย์

อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง **ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ** ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – ปัจจุบัน และอาจารย์ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง **หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ** ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว มีความ **ขยันหมั่นเพียร** วิริยะ อุทิศตน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ฐานะศัลยแพทย์ อาจารย์ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นสำคัญ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี อาจารย์เป็นผู้ตรงต่อเวลา ผ่าตัดผู้ป่วยตามตารางนัดหมาย และกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน อาจารย์ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการอย่างไม่ย่อท้อ เนื่องจากผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุอยู่ในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วนและมักมีการบาดเจ็บหลายระบบ อาจารย์ต้องอุทิศเวลาเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลอย่างฉับไว รวมถึงงานบริหารในระยะพักฟื้น

ด้านการเป็นผู้นำด้านบริการวิชาการ อาจารย์เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทั้งในด้าน การพัฒนางานด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ให้กับสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ในการให้บริการ วิชาการแก่ผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ และการป้องกัน ปฐมพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตลอดจนการ ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุขั้นสูง จนเป็นที่ยอมรับในทีมให้การรักษาพยาบาล

ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์แพทย์อาจารย์โกลเมศวร์เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงานในฐานะแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความตั้งใจของความเป็นมนุษย์ และทำหน้าที่ครูแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการสอนศิษย์ด้วยความ เมตตา เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความประพฤติงดงามสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ แพทย์ ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมสืบไป

บัดนี้ ขอเรียนเชิญท่านคณบดี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา และช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะแพทยศาสตร์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกลเมศวร์ ทองขาว คณะ